



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผ.บ.ท.) โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๑ ต่อ ๑๑

ที่ มส ๐๐๒๓.๑/ว ๓๗๐

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล
และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. แนวทางการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง
 - ๑.๑ ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
 - ๑.๒ ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)
๒. การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
๓. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน
ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายรภัทสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่รับ 1933
ขึ้นเดือนปี ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา 10.01 น.



ที่ มส ๐๐๑๗.๒/ว๑๓๓๕

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรียน หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส ๐๐๑๗.๒/ว ๘๔๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ
ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและ
ภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพิพิธ ชั้น ๕
อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม นั้น

ในการนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอส่งสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล
และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
ให้ท่านพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐา โมสิกรัตน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล ฯ
โทร ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๘๘

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
 เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ชื่อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)		
<p>๑. การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ</p>	<p>๑) กระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสหประชาชาติประจำประเทศไทยว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์การสหประชาชาติมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทย โดยจะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การดำเนินโครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้านยั่งยืน และการดำเนินโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะนำคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การสหประชาชาติเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ (Onsite) ที่ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมทั้งมีการนำกลุ่มทอผ้าจากจังหวัดต่าง ๆ มาสาธิตกระบวนการทอผ้า เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การย้อมสี การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย และการตัดเย็บควบคู่ไปกับการถ่ายทอดการนำเสนอผ่านทางระบบออนไลน์ไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดสกลนคร นครราชสีมา ปัตตานี นราธิวาส เป็นต้น</p> <p>๒) ขอให้กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และกองสารนิเทศ สป. วางแผนสนับสนุนการต้อนรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การสหประชาชาติที่จะเข้าเยี่ยมชมตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ตท.สป./ จังหวัด เป้าหมาย</p> <p>ปค./พข./สค./ ตท.สป./ ศสส.สป./ สน.สป.</p>
<p>๒. การขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะนายกรัฐมนตรีของจังหวัด ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานของทุกกระทรวงในพื้นที่แบบบูรณาการให้บรรลุผลสำเร็จ เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ในพื้นที่รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของนายอำเภอในฐานะนายกรัฐมนตรีของอำเภอ ในการสร้างทีมงานทุกระดับในพื้นที่ ได้แก่ ทีมจังหวัด ทีมอำเภอ ทีมตำบล และทีมหมู่บ้าน ทั้งนี้ ในทีมงานแต่ละระดับจะต้องมีทีมงานคู่ขนาน (Dual Track) ได้แก่</p> <p>๑.๑) ทีมงานที่เป็นทางการตามกฎหมาย เช่น กรมการจังหวัด คณะกรรมการอำเภอ คณะกรรมการตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น</p> <p>๑.๒) ทีมงานที่ไม่เป็นทางการหรือทีมงานจิตอาสา ได้แก่ กลุ่มคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเสียสละในการทำงานร่วมกันเป็นทีม</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ใช้กระบวนการทำงาน ๔ รูปแบบ ได้แก่ (๑) มีการพบปะพูดคุยร่วมกันของทีมงานในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ (๒) มีการประชุมทีมงานเพื่อร่วมคิด ร่วมวางแผนการดำเนินการในพื้นที่ (๓) ทุกภาคส่วนร่วมกัน</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และ (๔) ประชาชนในพื้นที่รับรู้ มีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์ร่วมกัน</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญนายอำเภอและทีมงานอำเภอที่เข้ารับการอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน หรือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เพื่อให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑) การจัดตั้งทีมงานในพื้นที่ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ในลักษณะทีมงานคู่ขนาน (Dual Track) มีครบถ้วนหรือไม่</p> <p>๒.๒) ทีมงานที่เป็นทางการตามกฎหมายในระดับพื้นที่มีลักษณะการทำงานอย่างไร ประสบปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับให้มีการลงพื้นที่พบประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ในลักษณะรองเท้าสึก ก่อกันกางเกงขาด</p> <p>๒.๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับทีมงานที่เป็นทางการตามกฎหมาย ให้มีการทำงานอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดเก็บและการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่ตามความเป็นจริง โดยขอให้ปี ๒๕๖๖ เป็นปีแห่งความโปร่งใสของข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน รวมทั้งนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนายอำเภอที่เข้ารับการอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในการสร้างทีมงานที่เป็นทางการของอำเภอภายใต้การสนับสนุนของกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงสร้างทีมงานที่ไม่เป็นทางการหรือทีมงานจิตอาสาในลักษณะคุ้ม ปีก หรือหย่อมบ้าน ร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น</p> <p>๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำบทบาทของทีมงานอำเภอ ทีมงานตำบล และทีมงานหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้กำหนดให้มีการลงพื้นที่ของปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลในการตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ขอให้มิระบบรายงานผลการลงพื้นที่ของปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล โดยต้องมีหลักฐานประกอบการรายงานด้วย</p> <p>๕) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบดอนกอยโมเดล ไปยังหมู่บ้านอื่นในอำเภอพรรณานิคม และจังหวัดสกลนคร รวมทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำแนวทางดำเนินการของหมู่บ้านต้นแบบในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ อาทิ (๑) บ้านดอนกอย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./พช./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./พช./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>จังหวัดสกลนคร (๒) ตำบลโคงธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (๓) บ้านป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และ (๔) ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านแต่ละแห่งในจังหวัดให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ ขอให้เน้นย้ำการทำงานในทุกระดับในพื้นที่ให้ร่วมมือกันดำเนินการอย่างเข้มแข็ง</p> <p><u>ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นางจิริรัตน์ เทพอาสน์)</u></p> <p>๑) จังหวัดสกลนครได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่บ้านดอนกอย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนในพื้นที่ยังคงปลูกพืชผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องจนเกิดความคุ้นชิน เพราะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งได้รับประทานผักปลอดสารพิษ ตลอดจนได้แบ่งปันผลผลิตกับในชุมชนด้วย</p>	พช./จังหวัด สกลนคร
<p>๓. การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)</p>	<p>๑) องค์การสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของกระทรวงมหาดไทย ใน ๒ ประเด็น ได้แก่</p> <p>๑.๑) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนทีมสื่อสารของจังหวัด ผ่านการเชิญชวนเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินการในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนมากขึ้น</p> <p>๑.๒) การทำงานเป็นทีม โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด (P-CAST for SDGs) ระดับอำเภอ (D-CAST for SDGs) ระดับตำบล (T-CAST for SDGs) และระดับหมู่บ้าน (V-CAST for SDGs) ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวจะเป็นหลักประกันการพัฒนาพื้นที่</p> <p>๒) ขอชื่นชมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สามารถดำเนินการรื้อถอนสิ่งรุกล้ำลำน้ำคลองเปรมประชากรได้สำเร็จมากกว่าร้อยละ ๙๐ โดยเฉพาะที่ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีทีมงานระดับตำบลที่เข้มแข็ง ทำให้สามารถดำเนินการรื้อถอนสิ่งรุกล้ำลำน้ำได้โดยไม่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง นอกจากนี้ ยังมีการวางระบบให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาคลองเปรมประชากรไม่ให้มีขยะและผักตบชวา โดยไม่ต้องอาศัยเรือเก็บผักตบชวาของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งนี้ ขอให้ทุกจังหวัดดูแลรักษาแหล่งน้ำให้เกิดความยั่งยืนโดยยึดแนวทางดังกล่าว</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือต่าง ๆ ที่กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ ๒ ร่วมกับวัดในพื้นที่จังหวัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้อง</p>	<p>ตท.สป./ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ สบจ.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่” ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เป็นต้น</p> <p>๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไก การดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Partnership) โดยมีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทุกกระทรวง ทุกกรม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิดการรวมทีม เป็น ONE TEAM ขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่</p>	ทุกจังหวัด
<p>๔. การแก้ไขปัญหา การออกเอกสารสิทธิ ทางที่ดิน ของประชาชน ที่ทับซ้อนอยู่ในพื้นที่ ของรัฐ</p>	<p>๑) ขอให้กรมที่ดินเร่งติดตามความคืบหน้าการเสนอร่างกฎกระทรวง เพื่อแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อแก้ไข ปัญหาการออกเอกสารสิทธิทางที่ดินของประชาชนที่ทับซ้อนอยู่ในพื้นที่ ของรัฐ เช่น เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งจะดำเนินการโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาเป็นหลักฐานประกอบ การพิจารณาการออกเอกสารสิทธิทางที่ดินของประชาชน โดยขอให้ กรมที่ดินประสานการดำเนินการกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อย่างใกล้ชิด</p>	ทต.
<p>๕. การแก้ไขปัญหาที่ดิน ของวัดในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด</p>	<p>๑) ขอให้กรมที่ดินประสานการดำเนินการกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินของวัด ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และรายงานผลให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ โดยเร็ว ทั้งนี้ หากการดำเนินการในกรณีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของ กรมที่ดิน ขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็วด้วย</p>	ทต./จังหวัด ร้อยเอ็ด
<p>๖. การแก้ไขปัญหา ที่ดินของวัด และสำนักสงฆ์</p>	<p><u>ข้อสอบถามของที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย (พระปัญญาวชิรมณี)</u></p> <p>๑) ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ขอความอนุเคราะห์ให้ที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงมหาดไทย (พระปัญญาวชิรมณีและพระพิพัฒน์วชิโรภาส) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยกฐานะสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหา เรื่องที่ดิน ซึ่งในขณะนี้หลายวัดติดต่อและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ จึงขอประสานสอบถามช่องทางการจัดส่งเอกสารข้างต้นให้กระทรวง มหาดไทย เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p><u>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</u></p> <p>๑) ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถจัดส่งข้อมูลการยกฐานะ สำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบหมายสำนักนโยบายและแผน สป. เป็นผู้รวบรวมและประมวลผล ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยต่อไป</p>	<p>ทต./สนผ.สป.</p> <p>ทต./สนผ.สป.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗. กรณีจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย	๑) ขอให้กองสารนิเทศ สป. และหน่วยงานที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นำเสนอข่าวทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและคลิปวิดีโอ เพื่อให้การนำเสนอข่าวมีความน่าสนใจและสามารถส่งต่อให้ภาคสื่อมวลชนใช้นำเสนอข่าวให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น	สน.สป.
ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายสมคิด จันทมฤก)		
๑. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	<p>๑) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติให้กั้นเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒,๖๓๑.๓๕๘๘ ล้านบาท โดยมีรายการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด จำนวน ๒ รายการ ของจังหวัดขอนแก่น และภูเก็ต ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเร่งจัดหาผู้รับจ้างใหม่ให้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สำหรับรายการของจังหวัดภูเก็ตนั้น กองคลัง สป. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๒) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินกันไว้เหลือมปี) ที่ก่องหนี่ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี พัทลุง พิจิตร แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม ยโสธร ราชบุรี ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สมุทรปราการ สิงห์บุรี สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง และอุบลราชธานี วงเงิน ๔๗๒.๖๖๖๑ ล้านบาท จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดทำแผนการเบิกจ่ายรายการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินกันเหลือมปี) รวมทั้งขอให้จังหวัดที่มีโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔ เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>๓) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีรายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๔ รายการ ใน ๑๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นครราชสีมา นนทบุรี พังงา พัทลุง ระยอง ราชบุรี สุราษฎร์ธานี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุดรดิตถ์ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวเร่งรัดจัดทำแบบรูปรายการ/ราคากลาง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนลงนามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับรายการที่ลงนามสัญญาแล้ว ให้เร่งก่องหนี่ผูกพัน (PO) ในระบบ GFMS ทันที โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมีการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป</p>	<p>กค.สป./ จังหวัด ขอนแก่น/ จังหวัดภูเก็ต</p> <p>กค.สป./ จังหวัดเป่าหมาย</p> <p>กค.สป./ จังหวัดเป่าหมาย</p>
๒. การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีลำดับผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่ำ เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	สจ.สป./ จังหวัดเป่าหมาย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้างครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๖๒ ได้กำหนดว่า ภายใน ๑ ปีนับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้างครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นทุกประเภทในจังหวัด รายงานให้กระทรวงมหาดไทย พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีจังหวัดที่รายงานข้อมูลแล้ว จำนวน ๕๔ จังหวัด และมีจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูล จำนวน ๒๒ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท นครสวรรค์ นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พังงา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ยะลา เลย สกลนคร ศรีสะเกษ สระแก้ว สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย และอุบลราชธานี จึงขอให้รายงานข้อมูลภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย จะได้มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกลไปยังจังหวัดเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการต่อไป</p>	<p>สบจ.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๑) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการปรับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) โดยกำหนดให้มีการนำเข้าข้อมูลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (M๑ - M๕) ในระบบ eMENSOCR ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และอนุมัติข้อมูลตามสายการบังคับบัญชา (M๗) พร้อมทั้งส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบ eMENSOCR ให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSOCR ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>กยป.มท./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>
<p>๕. การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖</p>	<p>๑) สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัล PMQA ชั้นตอนที่ ๑ ในประเภท PMQA ดีเด่น จำนวน ๑ จังหวัด ประเภท PMQA รายนวมวด จำนวน ๒๔ จังหวัด และประเภท PMQA ๔.๐ จำนวน ๒๙ จังหวัด โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในชั้นตอนที่ ๑ ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมในชั้นตอนที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ บทสรุปผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสงค์จัดส่งผลงานสมัครรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการจัดส่งใบสมัครและข้อมูลประกอบการสมัครทางระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p>	<p>กพร.สป./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>กพร.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายโชตินรินทร์ เกิดสม)</p>		
<p>๑. โครงการการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ : อุทกภัย ภัยแล้ง โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM Plus F)</p>	<p>๑) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ : อุทกภัย ภัยแล้ง โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM Plus F) ในชุมชนเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ ชุมชน โดยมีนายอำเภอเป็นผู้นำการขับเคลื่อนในพื้นที่ ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในเรื่องการบริหารจัดการน้ำชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชนในเรื่องการพัฒนาและสร้างรายได้ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้นายอำเภอในฐานะ</p>	<p>ปก./ยพ./พช/ ปค./จังหวัด เป้าหมาย</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>นายกรัฐมนตรีของอำเภอรับผิดชอบดูแลการดำเนินโครงการ เพื่อให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อีกทางหนึ่ง</p> <p>๒) ปัจจุบันน้ำต้นทุนในเขื่อนกักเก็บน้ำและน้ำในลำน้ำต่าง ๆ มีปริมาณลดลง เช่น เขื่อนภูมิพล อยู่ที่ ๖,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ อยู่ที่ ๒,๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ เช่น การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน การบูรณาการจัดเก็บน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น</p>	<p>ปก./ยผ./พช./ ปก./จังหวัด เป้าหมาย</p>
<p>๒. การบริหารจัดการระบบเตือนภัย</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน ซึ่งมีการติดตั้งระบบเตือนภัย ดำเนินการตรวจสอบระบบเตือนภัยให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการทดสอบระบบเป็นประจำทุกสัปดาห์</p>	<p>ปก./จังหวัด เป้าหมาย</p>
<p>ข้อราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายปรีชา เดชพันธ์)</p>		
<p>๑. การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๑) กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจำนวน ๓ ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้</p> <p>๑.๑) ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่คงค้างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕ และสามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งในภาพรวมสามารถยุติเรื่องได้ ร้อยละ ๙๙.๓๖ ซึ่งผ่านเกณฑ์แล้วทุกจังหวัด โดยมีจังหวัดที่ได้ ๕ คะแนน จำนวน ๖๔ จังหวัด มีจังหวัดที่ได้ ๔ คะแนน จำนวน ๙ จังหวัด และมีจังหวัดที่ได้ ๓ คะแนน จำนวน ๓ จังหวัด</p> <p>๑.๒) ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งในภาพรวมสามารถยุติเรื่องได้ ร้อยละ ๙๗.๑๐ ซึ่งผ่านเกณฑ์แล้วทุกจังหวัด โดยมีจังหวัดที่ได้ ๕ คะแนน จำนวน ๕๘ จังหวัด มีจังหวัดที่ได้ ๔ คะแนน จำนวน ๑๑ จังหวัด และมีจังหวัดที่ได้ ๓ คะแนน จำนวน ๗ จังหวัด</p> <p>๑.๓) ร้อยละความสำเร็จในการนำเข้าสู่ข้อมูลในงานบริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่าง ๆ สู่ระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งในภาพรวมสามารถนำเข้าสู่ข้อมูลได้แล้ว ร้อยละ ๙๓.๑๑ โดยมีจังหวัดที่ได้ ๕ คะแนน จำนวน ๗๖ จังหวัด</p> <p>๑.๔) จากข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของศูนย์ดำรงธรรม พบว่ามีจังหวัดที่ได้คะแนน ๕ คะแนน ทั้ง ๓ ตัวชี้วัด จำนวน ๕๓ จังหวัด</p> <p>๒) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้เร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของศูนย์ดำรงธรรมในการทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ</p>	<p>สตร.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สตร.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>ข้อราชการอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</p>		
<p>๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>๑) กรมการปกครองได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>ปก./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้การดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ทั่วประเทศ จำนวน ๑,๑๒๑ แห่ง ซึ่งประกอบด้วย กองร้อยอาสาสมัครกักตักดินแดน หอประชุม อำเภอ วัด/ศาสนสถาน โรงพยาบาล โรงเรียน ค่ายทหาร/ตำรวจ สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานที่อื่นของรัฐ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๒๖.๖๘๐๐ ล้านบาท โดยจังหวัดจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนของการค่าสถานที่/ที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟู โดยกรมการปกครองจะได้แจ้งรายละเอียดให้จังหวัดทราบต่อไป</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้นายอำเภอดำเนินการในเบื้องต้น ดังนี้</p> <p>๒.๑) ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และความพร้อมของบุคลากร อีกครั้ง ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ภายใน ๑ สัปดาห์หลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จากนั้นขอให้เริ่มดำเนินการได้ในทันที</p> <p>๒.๒) บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ทำความเข้าใจและพูดคุยกับผู้ติด/ผู้เสียหายเสพติด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง และผู้ที่จะเข้ารับการรักษา ในการเตรียมพร้อมเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม</p> <p>๒.๓) เน้นย้ำให้ชุดติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟู ดูแล ให้คำปรึกษา กำกับ ติดตาม และช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูแล้วอย่างใกล้ชิด</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. โครงการอำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับและติดตามให้นายอำเภอที่ผ่านการอบรมตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน สร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ สร้างทีมอำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข (D-CAST for SDGs) ทีมตำบล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข (T-CAST for SDGs) และทีมหมู่บ้าน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข (V-CAST for SDGs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานที่ไม่เป็นทางการในรูปแบบของทีมจิตอาสาในพื้นที่ทุกอำเภอ เพื่อขับเคลื่อน ๓ ภารกิจหลัก คือ</p> <p>๑.๑) ขับเคลื่อนโครงการ “๑ ตำบล ๑ หมู่บ้านยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ ๓๖ พรรษา ๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดยเน้นการดำเนินการในหมู่บ้านที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และไม่ละทิ้งหมู่บ้านอื่น ๆ ในตำบล</p> <p>๑.๒) ขับเคลื่อนโครงการตาม Project Brief ที่ได้เสนอไว้ในกรอบโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน</p> <p>๑.๓) ขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อื่น ๆ ตามบริบทของพื้นที่ ในภาพรวมทั้งอำเภอ โดยยึดหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)		
๑. การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕	๑) เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ อีก ๓๐ วัน เฉพาะในรายคงค้าง โดยมียอดผู้ประสบภัยที่อยู่ในกระบวนการช่วยเหลือคงค้างจำนวน ๒๕,๙๔๗ ครัวเรือน	ปก./ จังหวัดเป้าหมาย
๒. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5})	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5}) และมีจุดความร้อน (Hot Spot) เพิ่มขึ้นในพื้นที่ ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อแจ้งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในแต่ละภาค และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ	ปก./ จังหวัด เป้าหมาย
๓. ปฏิบัติการ Thailand for Turkiye	๑) ผลการดำเนินงานภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกี โดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (Urban Search and Rescue) หรือทีม USAR Thailand จำนวน ๔๒ คน และสุนัขกู้ภัย ๒ ตัว ได้ดำเนินการภารกิจเสร็จสิ้น และได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้ว	ปก.
ข้อราชการของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)		
๑. แนวทางการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง	๑) ปัจจุบันมีงานก่อสร้างบางส่วนที่ใช้งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรืองบประมาณอื่นๆ ที่มอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดดำเนินการและที่ไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ในกรณีนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้กำหนดแนวทางการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โดยมีขั้นตอนการขึ้นทะเบียน การส่งคืนที่ราชพัสดุ การยืม และการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ ๑.๑) ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่โดยสภาพเป็นที่ราชพัสดุ เช่น อาคารสำนักงาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง สะพาน เป็นต้น โดยหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องดำเนินการ ๒ ขั้นตอน ดังนี้ (๑) การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ ภายใน ๓๐ วัน ตามแบบสำรวจรายการแต่ละประเภท (๒) การส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างได้ทันที โดยทั้ง ๒ ขั้นตอนสามารถดำเนินการควบคู่กันได้ ๑.๒) ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เข้าข่ายเป็นที่ราชพัสดุ เช่น ถนน ลูกรัง เป็นต้น โดยมีแนวทางการโอนทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ๒ กรณี ดังนี้ (๑) กรณีกำหนดวัตถุประสงค์การโอนไว้ในคำขอตั้งงบประมาณสามารถเข้าสู่กระบวนการส่งมอบทรัพย์สินได้ทันที	ยผ./ทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>(๒) กรณีไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์การโอนไว้ในคำขอ ตั้งงบประมาณ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่</p> <p>(๒.๑) กรณีหมดช่วงระยะเวลาคำประกันความชำรุด บกพร่อง จะต้องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑๕ (๓) ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นรายกรณีก่อนดำเนินการส่งมอบให้ หน่วยงานอื่น</p> <p>(๒.๒) กรณียังไม่หมดช่วงระยะเวลาคำประกันความชำรุด บกพร่องสามารถให้หน่วยงานของรัฐยึดตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐๘ ข้อ ๒๐๙ และข้อ ๒๑๑ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการดูแลไม่ให้เกิดทรัพย์สิน ดังกล่าวสูญหายหรือชำรุด</p> <p>๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำคู่มือแนวทางการส่งมอบทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โดยหากจังหวัด มีทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะก่อสร้างด้วยงบประมาณกรมโยธาธิการ และผังเมือง หรืองบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หากเข้าข่ายลักษณะ สิ่งก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์หรือครุภัณฑ์ ขอให้ดำเนินการตามแนวทาง การส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว</p> <p><u>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</u></p> <p>๑) ขอให้มีการพัฒนาระบบติดตามทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งขอให้ทุกหน่วยงาน และทุกจังหวัดพัฒนาระบบการดำเนินงาน โดยให้มีการติดตาม (Monitoring) และรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบเรียลไทม์ และมีการ แสดงผลการดำเนินงานพร้อมภาพ/คลิปวิดีโอและตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจน</p> <p><u>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขิเกษม)</u></p> <p>๑) การส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่ใช้งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดนั้น ไม่ได้มีเพียงแต่เฉพาะการส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีทรัพย์สินที่ส่งมอบให้ส่วนราชการประจำจังหวัดหรือองค์กรชุมชน เช่น เครื่องสีข้าว เป็นต้น จึงขอให้จังหวัดดำเนินการส่งมอบทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างตามระเบียบที่กำหนด</p> <p><u>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร (นายสมคิด จันทมฤค)</u></p> <p>๑) การสำรวจผลการดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างตามงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้มีการสำรวจ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๖๔ โดยอยู่ในกระบวนการเสนอ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) เพื่อกำหนดแนวทางต่อไป (๒) ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๖๒ ยังอยู่ในขั้นตอนสำรวจและดำเนินการ หากได้ข้อมูลครบทั้ง ๒ ส่วนแล้ว จะได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการต่อไป</p>	<p>ยผ./ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกกรม/ ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกกรม/ ทุกจังหวัด</p> <p>สวจ.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อเสนอของทีปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชฐ โสวิทยสกุล)</p> <p>๑) ในการจัดทำข้อมูลการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ขอเสนอให้มีการจัดทำข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และภาพทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างอย่างชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ</p>	ยผ./ทุกจังหวัด
<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)</p>		
<p>๑. การอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๑) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดพัทลุง และพระราชทาน “ผ้าลายดอกกรักราชกัญญา” ให้กับปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เพื่อสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นจำนวน ๔ ลาย ได้แก่ ตัวอักษร S ลายดอกกรักสีทศ ลายดอกกรักทากลิบ และลายกระจิงใจรัก ในประเภทผ้า จำนวน ๔ ประเภท ได้แก่ ผ้าบาติก ผ้ามัดหมี่ ผ้ายก และผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ “ผ้าลายดอกกรักราชกัญญา” และการสอน (Coaching) ให้กับกลุ่มทอผ้าในพื้นที่ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะได้จัดให้มีการมอบลายผ้าพระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมการรับสมัครการประกวดผ้าลายพระราชทาน ซึ่งมีกำหนดการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดให้จังหวัดทราบต่อไป</p>	<p>พข./ทุกจังหวัด</p> <p>พข./ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๑) ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย ๑๐ ชนิดแล้ว จำนวน ๑๔,๒๑๑,๒๗๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๙ ของครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน ๑๔,๕๖๒,๖๕๕ ครัวเรือน ซึ่งมีจังหวัดที่ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวครบร้อยละ ๑๐๐ แล้ว จำนวน ๕๕ จังหวัด และมีจังหวัดที่ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไม่ถึงร้อยละ ๙๐ จำนวน ๕ จังหวัด จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไม่ครบร้อยละ ๑๐๐ กำกับติดตามสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวให้ครบร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒) ผลการดำเนินกิจกรรมทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน จากเป้าหมายในพื้นที่ ๗,๒๒๕ ตำบล มีผลการดำเนินกิจกรรมแล้ว จำนวน ๖,๙๔๒ ตำบล คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๙ ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามตรวจสอบตัวเลขรายงานให้เป็นข้อมูลที่แท้จริง และขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้กำชับติดตามพัฒนาการจังหวัด นายอำเภอ และพัฒนาการอำเภอ ดำเนินกิจกรรมทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>พข./ทุกจังหวัด</p> <p>พข./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๓) กรมการพัฒนาชุมชนมีตัวอย่างผลการดำเนินงานสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัด เช่น กิจกรรมปลูกผัก ณ แปลงโคก หนอง นา จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช การสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ศาสนสถาน วัดประชารัฐ สร้างสุขต้นแบบ วัดตาเหล็ง ตำบลหนองปล่อง อำเภอนาหว้า จังหวัดบุรีรัมย์ การปลูกพืชผักสวนครัวที่วัดมหาธาตุ อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกัน เส้นทางถนนสุพรรณบุรี - มะขามล้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และหมู่ที่ ๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกำกับให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด บริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลง โดยเน้นการสร้างความสำเร็จกับผู้กู้ยืม และการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระเกินร้อยละ ๑๐</p> <p><u>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</u></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและสั่งการพัฒนาการจังหวัดให้ตั้งทีมงานระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อติดตามผู้กู้ยืมอย่างสม่ำเสมอ และสร้างความเข้าใจกับผู้กู้ยืมว่าเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินที่ชำระคืนจะเป็นเงินทุนสำหรับการสร้างโอกาสและอาชีพของผู้อื่นต่อไป ทั้งนี้ ขอให้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ โดยให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่ในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ทั้งลักษณะนิสัยของผู้กู้ยืม สถานะทางการเงินของผู้กู้ยืม และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการที่ผู้กู้ยืมจะนำเงินไปใช้ในการดำเนินการ</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับนายอำเภอ ชี้แจงทำความเข้าใจสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยจัดปฐมนิเทศให้กับผู้กู้ยืมรายใหม่ให้มีวินัยทางการเงินและชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้งร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการใช้เงิน ตลอดจนพิจารณาแนวทางแก้ไขกรณีเกิดปัญหา ทั้งนี้ ขอให้นายอำเภอมิมีบัญชีข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ด้วย</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนื่องจากเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นทุนหมุนเวียน ซึ่งปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับความต้องการของสมาชิก หากมีหนี้สินค้างชำระมากจะทำให้โอกาสได้รับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มเติมจากรัฐบาลมีน้อยลง</p> <p>๔) ขอให้กรมการพัฒนาชุมชนนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร การติดตาม ผลการดำเนินงาน การขอรับบริการงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านแอปพลิเคชันหรือไลน์กลุ่ม เช่น การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน การรับชำระหนี้ หรือการติดตามทวงถามหนี้ เพื่อลดการใช้กระดาษ และเพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิกกองทุน</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>พช.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายจร จรีชวโนทัย)</p>		
<p>๑. การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน</p>	<p>๑) ผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน มีจำนวน ๑๓,๓๗๕,๑๙๒ คร้วเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๒ ของครัวเรือนทั้งหมดในระบบ Thai QM จำนวน ๑๔,๕๓๕,๖๗๐ คร้วเรือน โดยจังหวัดที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบร้อยละ ๑๐๐ มีจำนวน ๒๒ จังหวัด ร้อยละ ๘๐ - ๙๙.๙๙ จำนวน ๔๘ จังหวัด และร้อยละ ๕๐ - ๗๙.๙๙ จำนวน ๖ จังหวัด</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบครัวเรือนแล้ว นำข้อมูลรายงานต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด เพื่อรับรองผลการดำเนินงาน โดยมีการรับรองข้อมูลจากคณะกรรมการแล้วจำนวน ๑๓ จังหวัด และอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการฯ จำนวน ๙ จังหวัด</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งทีมปฏิบัติการระดับอำเภอเพื่อลงพื้นที่ สุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่</p> <p>๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้ดำเนินกระบวนการรับรอง และซื้อขายคาร์บอนเครดิต นำร่องใน ๔ จังหวัด (ลำพูน/สมุทรสงคราม/อำนาจเจริญ/เลย) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจะพิจารณาตรวจสอบเพื่อรับรองคาร์บอนเครดิตตามขั้นตอนต่อไป สำหรับจังหวัดอื่น ๆ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบคาร์บอนเครดิต โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดการทวนสอบในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</p>	<p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) และหากมีโครงการที่หมดความจำเป็นขอให้ส่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจคืนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๒) ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) มีผลการใช้จ่ายร้อยละ ๔๕.๒๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๘๗ (เป้าหมายร้อยละ ๕๘.๑๕) และมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑.๗๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๗.๒๑ (เป้าหมายร้อยละ ๓๙)</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแล ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ชื่อบริการของรองอธิบดีกรมที่ดิน (นายวสันต์ สุภาภา)		
<p>๑. ของขวัญปีใหม่ กระทรวงมหาดไทย มอบให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “บริการ ชำระค่ารังวัดง่าย ๆ ใกล้บ้านได้ทุกที่ ทุกเวลา Easy Life by e-payment”</p>	<p>๑) กรมที่ดินได้ดำเนินการให้บริการชำระค่ารังวัดง่าย ๆ ใกล้บ้านได้ทุกที่ ทุกเวลา Easy Life by e-payment เป็นการเชื่อมโยงระบบการรับเงิน เพื่อนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเดิม ได้ดำเนินการในสำนักงานที่ดินเพียง ๔๔ แห่ง แต่ในปัจจุบันได้ขยาย การให้บริการในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ จำนวน ๔๖๑ แห่ง โดยมีสถิติ การใช้งานผ่านระบบ Easy Life by e-payment มีจำนวน ๘๓๐ ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๖๑๔,๓๖๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ๒) กรมที่ดินได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการให้บริการชำระค่ารังวัด ง่าย ๆ ใกล้บ้านได้ทุกที่ ทุกเวลา Easy Life by e-payment เพื่อให้เกิด การขับเคลื่อนและเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งกำชับ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ส่วนแยก ในพื้นที่ ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง</p>	<p>ทต./ทุกจังหวัด ทต./ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. ของขวัญปีใหม่ กรมที่ดิน มอบให้ ประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “ร่วมสะดวกนำใช้ ได้มาตรฐาน HAS”</p>	<p>๑) กรมที่ดินได้จัดทำโครงการร่วมสะดวกนำใช้ ได้มาตรฐาน HAS ภายใต้ กรอบแนวคิดในการดูแลประชาชนผู้มาขอรับบริการ โดยคำนึงถึง สุขอนามัยของประชาชนที่มาใช้บริการของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ กรมที่ดินได้รับความอนุเคราะห์จากกรม อนามัยมอบหมายให้วิทยากรมาสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินทั่วประเทศ และเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กรมที่ดินและกรมอนามัยได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการสร้าง มาตรฐานร่วมสาธารณสุขระดับประเทศในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีสถิติการได้รับรองมาตรฐาน HAS ของสำนักงานที่ดินที่ผ่านการตรวจ ประเมินแล้ว จำนวน ๔๖ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการร่วมสะดวกนำใช้ ได้มาตรฐาน HAS และกำชับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และเจ้าพนักงาน ที่ดินจังหวัดสาขา ส่วนแยก ในพื้นที่ ดำเนินการขอรับรองมาตรฐานร่วม โดยประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัย</p>	<p>ทต./ทุกจังหวัด ทต./ทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมออนไลน์ ต่างสำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี</p>	<p>๑) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ต่างสำนักงานที่ดินในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการปรับรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สู่การเป็นองค์กรภาครัฐแบบดิจิทัล กรมที่ดินจึงได้พัฒนาระบบการจด ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมาใช้ในการให้บริการ ประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ กรมที่ดินได้เปิดให้บริการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมออนไลน์ในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา รวม ๑๗ แห่ง</p>	<p>ทต./จังหวัด อุบลราชธานี</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒) ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กรมที่ดินจะได้เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และการจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิด และในปี ๒๕๖๖ จะได้ขยายพื้นที่ดำเนินการสู่ภูมิภาคครอบคลุมทั้งสิ้น ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี เชียงใหม่ สงขลา หนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น เพชรบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เป้าหมายกำกับเจ้าพนักงานที่ดินให้ความสำคัญกับการจัดการฐานข้อมูลด้านที่ดินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และมีความพร้อมในการไปสู่การเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ และกำกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ส่วนแยก ในพื้นที่ ให้มีการนำเข้าข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน</p>	<p>ทต./จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ทต./จังหวัดเป้าหมาย</p>
<p>๔. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรมที่ดิน (การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในสำนักงานที่ดิน)</p>	<p>๑) กรมที่ดินได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ จำนวน ๘๖๑ แห่ง ร่วมผลักดันนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งปัจจุบัน มีสำนักงานที่ดินได้ดำเนินการแล้วจำนวน ๑๐๑ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)</p> <p>๒) ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในกรณีดำเนินการ อาทิ กำหนดพื้นที่และจัดหาถังใส่ขยะเปียก เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่ถูกต้อง</p>	<p>ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./สธ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๕. การปลูกพืชผักสวนครัว เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างความมั่นคงทางอาหาร</p>	<p>๑) ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนมกราคม ๒๕๖๖) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้ขอให้กรมที่ดินส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัวในบริเวณสำนักงานที่ดิน ควบคู่ไปกับการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในกรณีนี้ กรมที่ดินจึงได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานที่ดินรับข้อราชการข้างต้นไปดำเนินการ รวมทั้งรณรงค์ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ส่วนแยก ในพื้นที่ ดำเนินการตามข้อราชการข้างต้นด้วย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปัจจุบันได้มีการดำเนินการแล้ว อาทิ การปลูกพืชผักสวนครัวภายในพื้นที่ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน และภายในสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี</p>	<p>ทต./ทุกจังหวัด</p>
<p>ข้อราชการของรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล)</p>		
<p>๑. โครงการ กฟผ. ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน</p>	<p>๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชน โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า มีแนวทางในการดำเนินงาน คือ การแยกวงจรไฟฟ้าชั้นบนและชั้นล่าง (กรณีเป็นอาคารหรือบ้านเรือน ๒ ชั้น) การติดตั้งอิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์ในระดับ ๒ เมตร ๗๐ เซนติเมตร</p>	<p>กฟผ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถใช้ไฟฟ้าชั้นบนได้อย่างต่อเนื่องตามปกติในสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD ระบบการต่อลงดิน ตลอดจนการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพและได้รับความเสียหาย โดยมีเป้าหมายดำเนินการไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ครัวเรือน ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๒๑๐ ครัวเรือน</p> <p><u>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</u></p> <p>๑) ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานความคืบหน้าการขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนในพื้นที่บ้านสาละวะและบ้านไลโว อำเภอสงขลาบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในการขยายเขตไฟฟ้านำร่องในหมู่บ้านที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไม่สามารถปกเสापาดสายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งขอให้กรมการปกครองดำเนินการตรวจสอบสถานะการจัดทำทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไร้สัญชาติในพื้นที่ตำบลอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ครบตามขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p><u>ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายณัฐวรรณ์ อัครรุ่งเรืองกุล)</u></p> <p>๑) ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีประมาณ ๘๐๐ ครัวเรือน โดยที่ตำบลไลโวมีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน ๑๓๕ ครัวเรือน ปัจจุบันดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับการดำเนินการในพื้นที่ที่เหลือแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ Solar Move; ๑.๒) โครงการ PEA Wise Energy ๑.๓) โครงการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Solar Farm <p><u>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</u></p> <p>๑) กรมการปกครองได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติของบุคคลในพื้นที่ตำบลไลโว ปัจจุบันดำเนินการครอบคลุมบ้านที่ไลโป่า และบ้านจะแก โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของอำเภอสงขลาบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้มอบหมายปลัดอำเภอจากอำเภออื่นเข้าไปสนับสนุนการดำเนินการ รวมทั้งมีศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ศูนย์จังหวัด และสำนักบริหารการทะเบียน เข้าร่วมบูรณาการ โดยจากผลการรายงานล่าสุดของผู้เข้ามายื่นคำขออนุมัติ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑) บ้านที่ไลโป่า มีเป้าหมายทั้งหมด ๑๑๖ ราย มีการเข้ามายื่นขออนุมัติ ๕๓ ราย ได้รับการอนุมัติแล้ว ๕๒ ราย ๑.๒) บ้านจะแก บ้านพู่จ้อ บ้านปางสนุก มีเป้าหมาย ทั้งหมด ๓๑๕ ราย มีการเข้ามายื่นขออนุมัติ ๑๓๐ ราย ได้รับอนุมัติแล้ว ๑๒๗ ราย 	<p>กฟภ. /ปค./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>กฟภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ปค./ จังหวัดเป้าหมาย</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p><u>ข้อเสนอของทีปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย (พระพิพัฒน์วีโรภาส)</u></p> <p>๑) ขอประสานรับการสนับสนุนการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินที่วัดยางน้อย อำเภอเชิงใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็น พระอารามหลวง</p>	กพท./จังหวัด อุบลราชธานี
<p>ข้อราชการของรองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง (นายพิพัฒน์ ชลอำไพ)</p>		
<p>๑. การพัฒนางานบริการ มุ่งสู่ดิจิทัล</p>	<p>๑) การไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน MEA Smart life สำหรับ ใช้งานบริการของการไฟฟ้านครหลวง โดยปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดและ เข้าใช้บริการกว่า ๒๕๘,๐๐๐ ราย</p> <p><u>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</u></p> <p>๑) ขอให้กรมและรัฐวิสาหกิจนำรูปแบบการให้บริการของการไฟฟ้า นครหลวงไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาการสื่อสาร การติดตาม และ การให้บริการผ่านแอปพลิเคชันต่อไป</p>	กพท. ทุกกรม/ รัฐวิสาหกิจ
<p>ข้อราชการของผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐ การประปานครหลวง (นางชนิษฐา ผลเจริญ)</p>		
<p>๑. การดำเนินงานภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๑) การประปานครหลวงได้มีการดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว เช่น การคิดป้ายแสดงจุดติดตั้ง CCTV เป็นต้น</p>	กปน.
<p>ข้อราชการของผู้ช่วยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (นายปกติ ภาคธรรม)</p>		
<p>๑. โครงการจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างรู้ คุณค่า (Demand Side Management : DSM)</p>	<p>๑) การประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ สร้างจิตสำนึก พฤติกรรม และเรียนรู้วิธีการ ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า โดยใช้หลักการ 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่</p> <p>๑.๑) กิจกรรม DSM Best Practice โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โรงเรียน และวัด เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการประหยัดน้ำ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการประหยัดน้ำ ให้ความรู้ในการตรวจสอบ ความเสียหายของอุปกรณ์ในองค์กร ซึ่งจากผลการดำเนินการปี ๒๕๖๕ สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑๑,๖๙๓ ลูกบาศก์เมตรต่อปี และประหยัดค่าน้ำ จำนวน ๓๑๐,๕๖๘ บาทต่อปี ระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ ๔.๔๗ คะแนน ทั้งนี้ การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ บุคลากรในองค์กร สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เป็นผลต่อเนื่องได้</p> <p>๑.๒) กิจกรรม DSM INSIDE โดยการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่ของ การประปาส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานเขตของการประปาส่วนภูมิภาค และสำนักงานประปาสาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในการเป็นหน่วยงานต้นแบบที่สามารถ ลดการใช้ทรัพยากรน้ำและลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำได้อย่างมีคุณค่า ทั้งนี้ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำได้ จำนวน ๔๕,๐๕๓ บาทต่อปี และลดการใช้น้ำได้เฉลี่ยร้อยละ ๑๓.๖๑</p>	กปท.

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๓) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ โดยร่วมกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าของกิจการหมู่บ้านจัดสรร ส่งเสริมให้ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งในปัจจุบันทางการประปาส่วนภูมิภาคได้จัดทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๙ แห่ง รวม ๘๔๓ คริวเรือน สามารถลดการใช้น้ำได้ จำนวน ๒๒,๘๒๖.๘๗ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งในปี ๒๕๖๖ การประปาส่วนภูมิภาคจะเพิ่มพื้นที่การดำเนินการ เป็น ๑๕ แห่ง</p> <p><u>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</u></p> <p>๑) ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคศึกษาค้นคว้านวัตกรรมเพื่อลดการสูญเสียน้ำ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขอให้รายงานผลการดำเนินการ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป</p>	กปก.
<p>ข้อราชการของรองประธานกรรมการองค์การตลาด (นายภาณุพล รัตนกาญจน์ภัทร)</p>		
<p>๑. ผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญขององค์การตลาด</p>	<p>๑) องค์การตลาดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ตลาดบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการปรับปรุงพื้นที่และจัดหาผู้ประกอบการเพิ่มเติม เพื่อสร้างตลาดประมงในภาคตะวันออก ในครั้งนี้ ขอขอบคุณจังหวัดปราจีนบุรี (อำเภอบ้านสร้าง) และจังหวัดปทุมธานี (อำเภอคลองหลวง) ที่ได้ประสานผู้ประกอบการได้เข้าร่วมค้าขายที่ตลาดบางคล้า ทั้งนี้ องค์การตลาดจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ เดือนในการปรับปรุงพื้นที่ โดยคาดว่าจะมีแผงค้าประมาณ ๒๐ แผง</p> <p>๒) องค์การตลาดได้พัฒนาแพลตฟอร์ม AORTOR โดยเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาเรื่องข้อมูล (Data) ทั้งนี้ องค์การตลาดจะจัดส่งข้อมูลจากพื้นที่และโรงเรียนโดยรอบหน่วยงาน รวมทั้งขอความร่วมมือจากกรมการพัฒนาชุมชน จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกร เช่น ผัก วัสดุกิจชุมชน เป็นต้น จากนั้นจะได้ขยายการดำเนินโครงการไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดต่อไป</p> <p>๓) องค์การตลาด ได้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกาในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย ตุรกี เป็นต้น โดยในปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการแล้วจำนวน ๕ จังหวัด และจะดำเนินการครั้งต่อไปในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ที่จังหวัดภูเก็ต และเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ที่จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ องค์การตลาดจะได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อประสานการดำเนินการต่อไป</p>	<p>อต./ จังหวัดเป่าหมาย</p> <p>อต./พช./สธ.</p> <p>อต.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p><u>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</u></p> <p>๑) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายอำเภอบ้านสร้าง และนายอำเภอคลองหลวง ที่ได้ดำเนินการสนับสนุน การดำเนินงานขององค์การตลาด</p> <p>๒) ขอให้องค์การตลาดพิจารณาการกำหนดแนวทางในการวางแผน พัฒนาธุรกิจขององค์การตลาด เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้า ในราคาถูก</p>	<p>อต./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>อต.</p>
<p><u>ข้อราชการของรองผู้อำนวยการวิชาการและแผน องค์การจัดการน้ำเสีย (นายสุชัย เจนพจนารถ)</u></p>		
<p>๑. การจัดการน้ำเสีย</p>	<p>๑) องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการให้คำปรึกษาเรื่องการบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่เรือนจำกลางชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามที่องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ โดยได้ส่ง เจ้าหน้าที่เข้าให้คำปรึกษาและเก็บตัวอย่างน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เรือนจำกลางชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในรอบแรกไม่ผ่านมาตรฐาน จึงได้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เทคนิค ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ จะได้ติดตามผลการดำเนินงาน โดยเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๒) องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตร แบบผสมผสานในพื้นที่องค์การจัดการน้ำเสียสาขาต่าง ๆ โดยนำน้ำเสีย ที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ และนำผลผลิตแจกจ่าย ให้กับบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดรายจ่ายภาคครัวเรือน</p> <p><u>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</u></p> <p>๑) ขอให้องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินงานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการ วางระบบรวบรวมน้ำ ทั้งน้ำจากธรรมชาติและจากครัวเรือน จึงขอให้ องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการนำน้ำจากระบบรวบรวมน้ำไปผ่านระบบ บำบัดน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสียก่อน โดยอาศัยข้อมูลจากแผนภาพ (Diagram) และการลงพื้นที่ รวมทั้งขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้รายงานผล การดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป</p>	<p>อจน./ จังหวัดชลบุรี</p> <p>อจน.</p> <p>อจน./ยผ./สธ./ ทุกจังหวัด</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม